



งานงบประมาณ

ฝ่ายแผน งบประมาณ
และกลยุทธ์



“ ล่าวคนเก่งกลับบ้าน ผู้ทำงานเชิงรุก ”

“งานงบประมาณ” เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่มีบทบาทสูงในการเป็นกองหนุนและเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร ทีมงบประมาณมีสมาชิก 4 คน นำทีมโดยชีว มีสมาชิก คือ ปู แอน และนัย ความรับผิดชอบหลักคือ บริหารและจัดสรรงบประมาณ รายงานผลด้านงบประมาณ ทั้งยังช่วยประสานงานและให้คำปรึกษา ตลอดจนให้บริการข้อมูลด้านงบประมาณรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องแก่โครงการและหน่วยงานต่างๆ

เพื่อนร่วมงานในเอ็มเทคต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมงบประมาณเป็นทีมที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเต็มใจให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม พิสูจน์ได้จากความเห็นของผู้รับบริการผ่านระบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้รับคำชมเชยมาโดยตลอด

“ทุกคนในงาน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานสอดคล้องประสานกันดี เป็นอย่างดี ทำให้ทีมงบประมาณเอ็มเทคพร้อมทำงานหลังบ้านเป็นมือขวาขององค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ขององค์กร และบริหารงบประมาณไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง คล่องตัว”

1 เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ และคิดบวก

“ชีวนก” ทำงานงบประมาณเอ็มเทคมาตลอด 10 กว่าปี จึงมีความชำนาญด้านงบประมาณเป็นอย่างดี เธอภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานระบบงาน ให้สามารถดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการวางแผน ภาพรวมและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องอย่างถี่ถ้วน จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร ให้ดูแลภาพรวมงานและงบประมาณของเอ็มเทค นอกจากนี้ ชีวยังเป็นคนที่คิดบวก มองเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ

2 ถ้าวางวิเคราะห์ ต้องเธอคนนี้

“แอน” กานต์สินี ถึงจะมีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ มาก่อน แต่เมื่อต้องมาทำงานวิเคราะห์ข้อมูลก็ทำได้เป็นอย่างดี โดยมีเคล็ดลับการทำงานผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เมื่อได้รับงานแรกจากคุณยุวชนุสร่วมกับสมาชิกในทีมจัดทำ บทวิเคราะห์ทางงบประมาณ ก็สามารถจัดทำออกมาได้อย่างมี คุณภาพ จนทำให้อดีต ผศว.(ดร.วีระศักดิ์) แสดงความชื่นชมว่า “ทำได้ดี” ซึ่งถือว่าเป็นขวัญกำลังใจและความภูมิใจใน การทำงาน

3 เต็มที่กับงาน เก่งประสานและสร้างสัมพันธ์

“ปู” ปาจริย์ ผู้ที่มีทักษะในการเจรจาประสานงานดีเยี่ยม นอกจากจะทำงานในหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยงานกิจกรรมของเอ็มเทคอยู่เสมอ การอำนวยความสะดวก ในเรื่องการบริหารเงินของทุกฝ่ายในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น คือความภาคภูมิใจของเธอ

4 น้องใหม่ ใฝ่เรียนรู้

“น้องนุ้ย” บุญรักษย์ สมาชิกรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์ ทางด้านบัญชี ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับทีมงบประมาณ นุ้ยเป็นคน ใฝ่เรียนรู้ระบบการทำงาน พยายามพัฒนาศักยภาพและรับฟัง คำแนะนำของพี่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ

